



สอน.จัดโครงการนำร่องพัฒนาแหล่งน้ำ และพัฒนาเกษตรสมัยใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายลงพื้นที่ นครราชสีมา - มหาสารคาม ประชุมรับฟังรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อย ณ ต.หาดทรายสูง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา สำหรับผลผลิตอ้อยที่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมเยี่ยมชม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย ณ โรงงานน้ำตาลมหาวิง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ชูโครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ หวัง 53 โรง.น้ำตาลนำไปเป็นต้นแบบเพื่อใช้ประโยชน์ได้



ในไร่อ้อยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสำหรับการผลิตอ้อยในพื้นที่ตำบลหาดทรายสูง อำเภอแก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยสูบน้ำจากลำน้ำชี ครอบคลุมพื้นที่ปลูกอ้อยและพื้นที่การเกษตรอื่นๆ กว่า 3,500 ไร่ โดยร่วมมือกับเทศบาลและท้องถิ่น ผ่านการจัดตั้งกลุ่มใช้น้ำ ทำหน้าที่ร่วมกันบริหารจัดการการใช้น้ำ และจัดเก็บค่าใช้จ่ายจากการสูบน้ำ ช่วยให้มีน้ำใช้ใน ช่วงหน้าแล้ง ฝนทิ้งช่วง ไม่ต้องประสบปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง

พร้อมกันนี้ สอน. ยังได้เดินทางไป เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย ณ โรงงานน้ำตาลมหาวิง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำให้ใช้ในการเพาะปลูกอ้อยให้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อจัดหา แหล่งน้ำให้เพียงพอกับความต้องการ ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดจน สนับสนุนการปลูกอ้อยแปลงใหญ่ด้วยการ เกษตรสมัยใหม่ (Modern Farm) ปรับปรุง อ้อยเดิมให้เป็นลักษณะ การจัดการเกษตร แบบ Modern Farm ซึ่งนำเอาจักรกล

เข้ามาใช้ โดยโมเดล Modern Farm นับเป็น การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ เกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งใช้เทคโนโลยีและ การจัดการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ ลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพของผลผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม กระบวนการแบบ Modern Farm เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน พันธุ์อ้อย การเพาะปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยบริหารจัดการรวม แปลงอ้อย และจัดสรรพื้นที่สำหรับเตรียม พันธุ์อ้อย มีระบบการจัดการน้ำ และการ นำน้ำทิ้งจากโรงงานมาเป็นปุ๋ยในการบำรุง ดินอ้อย โดยจะต้องมีรถตัดอ้อยอย่างน้อย 1 คันไว้ในแต่ละหน่วยผลิตด้วย จะช่วย ลดต้นทุนการผลิต ลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ ทำให้คุณภาพอ้อยดีขึ้น

สอน.คาดหวังว่า จะสามารถเป็น ต้นแบบให้โรงงานน้ำตาลอื่นๆ นำเอารูป แบบวิธีการปลูกอ้อยสมัยใหม่ไปปรับใช้ ซึ่งจะเกิดผลดีกับประสิทธิภาพการบริหาร จัดการอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดจน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน



นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขานุการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ทราย (ลอน.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ดำเนินโครงการพัฒนาบริหารจัดการน้ำ ในไร่อ้อย สำหรับผลผลิตอ้อยที่เหมาะสม เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำ

